

ลอบตัดไม้พะยุง

บนถนนมหาสารคาม-โกสุมพิสัย

ที่จังหวัดมหาสารคาม พบไม้พะยุงติดถนนทางหลวงสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย ถูกลักลอบตัด คาดคนร้ายไม่ต่ำกว่า 3 คน เผยที่ผ่านมามีไม้พะยุงติดเขตทางหลวงถูกขโมยตัดไปแล้ว 3 ต้น ตำรวจเร่งติดตามจับคนร้าย

มหาสารคาม/ เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แขวงทางมหาสารคาม ว่ามีเหตุลักลอบตัดไม้พะยุงที่บริเวณริมถนนสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัยประมาณ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 22 ก่อนเข้าอำเภอโกสุมพิสัย 8 กิโลเมตร จากนั้นได้แจ้ง ร.ต.ท.ยุทธนา พลตรี ร้อยเวรฯ สภ.เมืองมหาสารคาม ให้รีบรุดมายังที่เกิดเหตุ พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ พบผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และกำนันตำบลท่าสองคอน พร้อมด้วยเจ้า

หน้าที่แขวงทางจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในที่เกิดเหตุ บริเวณข้างทางพบร่องรอยของการลักลอบตัดไม้พะยุงจำนวน 1 ต้น ขนาดลำต้นสูงประมาณ 13 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร โดยลำต้นพะยุงได้แตกออกเป็น 2 กิ่ง คนร้ายได้นำเลื่อยมือมาลักลอบตัดออกไป ซึ่งขโมยไม้ไปได้ 2 ท่อน ขนาดความยาวรวมประมาณ 9 ม.

นายถม ขาลหมัก กำนันตำบลท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม กล่าวว่า จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบว่า คนร้ายมาด้วยกันไม่ต่ำกว่า 3 คน เมื่อประมาณ 23.00 น. ของเมื่อคืนนี้ ซึ่งปกติแล้วจะมีรถมาจอดพักที่จุดดังกล่าวเป็นประจำจึงไม่ได้สังเกตเห็นประกบกับเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกตลอดทั้งคืน และบางช่วงมีลมกระโชกแรง พอตื่นมาตอนเช้า เห็นว่าต้นพะยุงล้มลงขวางถนน จึงคิดว่าแรงลมพัดทำให้หักโค่น แต่เมื่อมาตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าถูกลักลอบตัดออกไป

โดยทาง อ.เมืองมหาสารคาม ได้เคยสำรวจพบว่ามีไม้พะยุงในเขตทางหลวงรอบ อ.เมือง ทั้งหมด 185 ต้น ตลอดระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้ถูกลักลอบตัดไปแล้วจำนวน 3 ต้น ซึ่งเคยจับกลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ได้ครั้งหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคม 55 ที่ผ่านมา

ด้าน ร.ต.ท.ยุทธนา พลตรี ร้อยเวรฯ สภ.เมืองมหาสารคาม กล่าวว่า เบื้องต้นได้แจ้งให้แขวงทางมหาสารคาม ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินคือไม้พะยุง มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ส่วนไม้พะยุงที่ยังเหลืออีก 2 ท่อน ขนาด 5.50 เมตร และ 5.20 เมตร คาดว่าคนร้ายจะขโมยไปไม่ทัน เพราะมีผู้มาพบเห็นเสียก่อน โดยจะให้ทางป่าไม้จังหวัดมหาสารคามมาทำบันทึกตรวจยึด และนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยรักษาป้องกันที่ มค.1 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ก่อนที่จะได้รวบรวมหลักฐานและติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป